



เรื่อง เม็ดแร่ ครุบาสร้อยครุบาสร้อย



รายละเอียด

เม็ดแร่ ครุบาสร้อยครุบาสร้อย ชันติสาโร วัดมงคลคีรีเขตร์ อำเภอลำปาง จังหวัดตาก เด่นด้านกันสัตร มี พิษทั้งหลาย ครุบาทำนบอกว่าโดนสัตรมีพิษกัดให้นำเม็ดแร่นี้ประกบบริเวณแผลจะช่วยบรรเทาพิษได้อย่างดี

ครุบาสร้อยครุบาสร้อย ชันติสาโร หรือ พระครูนิมมานการโสภณ วัดมงคลคีรีเขตร์ อำเภอลำปาง จังหวัดตาก พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีวิทยาคมรูปหนึ่งภาคเหนือ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2472 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเส็ง พื้นที่เขตตำบลละหานทราย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่ออายุได้ 7 ขวบ โยมมารดาของท่านได้ถึงแก่กรรม ท่านได้มาอยู่ในความดูแลของคุณยาย ซึ่งคุณยายของท่านชอบเข้าวัดฟังธรรมตามวิถีชีวิตชนบท และมักพาท่านไปด้วยเสมอ ทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับวัดมาตลอด เมื่อเรียนจบชั้นประถม 4 เด็กชายสร้อยจึงได้ขออนุญาตคุณยายบรรพชาที่วัดชุมพร มีหลวงพ่อมั่น เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นได้ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อมั่น ฝึกบิกรรมด้วยการนับลูกประจำเป็นการฝึกสมาธิ เรียนวิทยาคมต่างๆ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติสมาธิด้วย อยู่กับหลวงพ่อมั่น จวบจนอายุ 22 ปี จึงได้อุปสมบท มีหลวงพ่อมั่น เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อสุข



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัดโพธิ์ทรายทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และหลวงพ่อบุญรอด เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ชันติสโร หลังจากบวช หลวงพ่อบุญรอดได้กล่าวชวนไป อยู่ด้วย ซึ่งส่วนตัวมีความเลื่อมใสศรัทธาและประสงค์ขอเรียนวิทยาคมจากหลวงพ่อบุญรอด ในช่วงต้นหลวงพ่อบุญรอดได้เน้นหนักในเรื่องการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ในพรรษาถัดมา หลวงพ่อบุญรอด ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านได้มรณภาพลง ท่านจึงได้กลับไปจัดงานถวายหลวงพ่อบุญรอด เสร็จสิ้นแล้วจึงกลับมายังวัดหลวงพ่อบุญรอดตั้งเดิมหลวงพ่อบุญรอด ได้เริ่มสอนวิชาต่างๆ แก่ท่าน วิชาที่สำคัญ คือ การตรวจบุญวาสนา เพื่อช่วยในการรักษาโรคภัยต่างๆ พ.ศ.2497

ครูบาสร้อยได้ขอลาหลวงพ่อบุญรอดเข้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยจุดหมายคือ วัดมหาธาตุฯ ด้วยขณะนั้นขึ้นชื่อในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ท่านได้ไปศึกษาเป็นเวลา 7 เดือน จึงลาพระธรรมธีรราชฆราวาส (โชดก ญาณสิทธิ) ผู้สอนท่านกลับคืนยังบุรีรัมย์ เมื่อญาติโยมได้รู้ข่าวการกลับมาของท่าน จึงได้ต้อนรับและนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่วัดกลางนา แต่หลังจากออกพรรษา ท่านได้ตัดสินใจออกธุดงค์ ถูกรุกขมูลลัดเลาะไปตามจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ ต่อไปยังอุบลราชธานี จนยาวไปถึงนครพนม เข้าไปยังฝั่งลาวแล้วข้ามกลับมายังมุกดาหาร ต่อเรื่อยไปจนเข้าสู่เทือกเขาภูพาน เขตสกลนคร เรื่อยไปจนเข้าหล่มสักเข้าพิษณุโลก ซึ่งช่วงนี้ท่านหลงป่าอยู่ จนทะเลาะออกมายังอุตรดิตถ์ จากการหลงป่าครั้งนี้ ท่านจึงเปลี่ยนมาเดินโดยใช้เส้นทางรถไฟช่วย ล่วงได้ 7 วัน ท่านก็ถึงดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสพบ 'หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ' พระสายปฏิบัติชื่อดัง และได้ขอศึกษาข้อธรรมต่างๆ หลวงปู่แหวนท่าน เน้นไปทางอสุภกัมมัฏฐาน ซึ่งช่วงนี้ท่านได้พบกับข้อธรรมที่ลึกซึ้งมากขึ้น จากนั้นท่านได้กราบลาหลวงปู่แหวน ออกธุดงค์ถูกรุกขมูลไปจนถึงแม่สะเรียง พักที่วัดศรีบุญเรือง ท่านตั้งใจจะไปแม่ฮ่องสอน แต่ด้วยติดกาลพรรษา จึงได้อยู่จำพรรษาที่วัดศรีบุญเรือง จนล่วงกาลพรรษา ท่านจะออกเดินทางต่อ พอดีได้ทราบจากญาติโยมว่าที่ท่าสองยางมีวัดร้างอยู่ ท่านได้ไปดูสถานที่แห่งนั้น พบว่าเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม จึงได้ตกลงใจสร้างวัดมงคลคีรีเขตร์

ครูบาสร้อยได้พัฒนาวัดมงคลคีรีเขตร์ จนเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักของญาติโยมและคณะศรัทธา จนท่านได้รับการขนานนามว่า เทพเจ้าแห่งท่าสองยาง วัดมงคลของครูบาสร้อยมีจัดสร้างขึ้นมา มากมายทั้งพระเครื่องและเครื่องรางของขลัง โดยเฉพาะประเภทเหรียญ ที่ได้รับความนิยมจากบรรดาเซียนพระและนักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างยิ่ง คือ เหรียญครูบาสร้อย รุ่นสุริยุปราคา ปี 2538 เหรียญครูบาสร้อย เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในวงการ มีพุทธคุณโดดเด่นด้านแคล้วคลาดปลอดภัย

นอกจากนี้ชาวบ้านในแถบพื้นที่ใกล้เคียง ที่เคยเดินทางไปกราบนมัสการท่าน จะรู้ว่าท่านเป็นพระภิกษุที่มากด้วยเมตตา นอกจากให้เข้าพบโดยง่ายแล้ว ยังชอบแจกวัตถุมงคล กระบอก ยาอันศักดิ์สิทธิ์ ภายในมีของดีบรรจุอยู่คือ สี่ผั่ง ขานหมาก เกศา ว่าน พระสิวส์องค์จิ๋ว ชาวกะเหรี่ยง พม่า และชนเผ่าต่างๆ นับถือและชื่นชอบกันมาก กระบอกยา ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่สร้างชื่อเสียงให้กับครูบาสร้อยเป็นอย่างมาก ท่านจะนำหลอดยานี้แจกให้กับลูกศิษย์อยู่เสมอ มีพุทธคุณด้านเมตตาตามหา นิยม



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถานที่ : วัดมงคลคีรีเขตร์ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

คำสำคัญ : พระเครื่อง

ที่มา : <http://www.pralanna.com/pramoolpage.php?pramoolid=303730>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2021-01-28

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1948&code_db=610005&code_type=TK009

The Office Of Academic Resource Information And Technology